



Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 12 ฉบับที่ 663 ประจำวันที่ 7 เมษายน 2568

ช่วงวันที่ 31 มีนาคม – 4 เมษายน 2568

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- นายกรัฐมนตรีประกาศว่าไทยพร้อมที่จะเจรจากับสหรัฐฯ เรื่องภาษี หลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเก็บภาษีนำเข้าใหม่ในอัตรา 36% ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้
- อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน มี.ค. ชะลอตัวลงเหลือ 0.84% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- การบริโภคภาคเอกชนในเดือน ก.พ. เพิ่มขึ้น 0.9%MoM, การลงทุนภาคเอกชนในเดือน ก.พ. ลดลง 1.9%MoM, ยอดค้าปลีกในเดือน ม.ค. ลดลง 1.0%YoY, บัญชีเดินสะพัดในเดือน ก.พ. เกินดุล 5.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
- ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 34.20 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 28 มี.ค. 68

นายกรัฐมนตรีประกาศว่าไทยพร้อมที่จะเจรจากับสหรัฐฯ เรื่องภาษี หลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเก็บภาษีนำเข้าใหม่ในอัตรา 36% ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยไทยให้คำมั่นว่าจะเพิ่มการนำเข้าพลังงานและอาหารจากสหรัฐฯ เพื่อลดการเกินดุลการค้ากับสหรัฐฯ, กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า**อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน มี.ค. ชะลอตัวลงเหลือ 0.84% เมื่อเทียบเป็นรายปี** จาก 1.08% ในเดือน ก.พ. และต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.09% เนื่องจากเกิดภาวะเงินฝืดในดัชนีย่อยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในหมวดที่อยู่อาศัย เครื่องเรือน การแพทย์ การดูแลส่วนบุคคล เสื้อผ้าและรองเท้า

ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า**การบริโภคภาคเอกชนในเดือน ก.พ. เพิ่มขึ้น 0.9% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน**ชะลอตัวจาก 1.1% ในเดือนก่อน โดยมีสาเหตุมาจากการบริโภคสินค้าไม่คงทนที่สูงขึ้น โดยเฉพาะการใช้ไฟฟ้าและเชื้อเพลิง ขณะที่สินค้าคงทนลดลงจากยอดขายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่อ่อนแอ ส่วนการบริโภคภาคบริการก็มีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะในภาคโรงแรมและร้านอาหาร เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลง และความเชื่อมั่นผู้บริโภคอ่อนแอลง, **การลงทุนภาคเอกชนในเดือน ก.พ. ลดลง 1.9% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน** หลังจากเพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนก่อน และเป็นการลดลงรุนแรงที่สุดนับแต่เดือน ส.ค. ปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลงทุนในเครื่องจักรและยานพาหนะลดลง รวมถึงการลงทุนก่อสร้างที่ลดลง ซึ่งสะท้อนถึงตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ซบเซา, **ยอดค้าปลีกในเดือน ม.ค. ลดลง 1.0% เมื่อเทียบกับปีก่อน** หลังจากเพิ่มขึ้น 4.2% ในเดือนก่อน และเป็นการลดลงครั้งแรกนับแต่เดือน มี.ค. 67 สาเหตุหลักมาจากการยอดขายสินค้าอื่นๆ ที่ลดลงอย่างรุนแรง (-9.1%) และการเติบโตที่ช้าลงในสินค้าไม่คงทนและสินค้าคงทน อย่างไรก็ตาม ยอดขายห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าทั่วไปมีการเติบโตเร็วขึ้น (25.1%) และยอดขายยานยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิงมีการหดตัวที่น้อยลง, **บัญชีเดินสะพัดในเดือน ก.พ. เกินดุล 5.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ** เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจาก 2.5 พันล้านดอลลาร์ฯ ในเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการเกินดุลการค้ามากที่สุดนับตั้งแต่เดือน ก.พ. 63 โดยมีปัจจัยหนุนจากการเพิ่มขึ้นอย่างมากของการเกินดุลการค้า (4.4 พันล้านดอลลาร์)

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 34.20 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 28 มี.ค. 68 โดยในช่วงต้นสัปดาห์เงินบาทขยับแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยตามสัญญาณเงินทุนไหลเข้าตลาดพันธบัตรไทย การปรับขึ้นของราคาทองคำ และการแข็งค่าของสกุลเงินในภูมิภาค แต่กลับพลิกอ่อนค่ามาแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบเกือบ 2 เดือนครั้งที่ 34.44 บาท/ดอลลาร์ฯ หลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศภาษีตอบโต้ทางการค้ากับหลายประเทศที่เกินดุลกับสหรัฐฯ ซึ่งรุนแรงกว่าที่คาดและสร้างความกังวลต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจ ช่วงปลายสัปดาห์เงินบาทฟื้นตัวได้บางส่วน สวนทางเงินดอลลาร์ที่เผชิญแรงขายท่ามกลางความกังวลเรื่องภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ และการคาดการณ์ว่าเฟดอาจต้องปรับลดดอกเบี้ยมากกว่าที่สื่อสารไว้ใน Dot Plot



ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- **ประเทศสหรัฐฯ:** ดัชนี PMI ภาคการผลิตในเดือน มี.ค. ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 50.2, ดัชนี PMI ภาคบริการในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 54.4, ดัชนี PMI รวมในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 53.5, ภาคธุรกิจเอกชนในสหรัฐฯ เพิ่มการจ้างงาน 155,000 ตำแหน่งในเดือน มี.ค., การขาดดุลการค้าในเดือน ก.พ. ลดลงเหลือ 122.7 พันล้านดอลลาร์
- **สหภาพยุโรป:** อัตราการว่างงานในยูโรโซนลดลงเหลือ 6.1% ในเดือน ก.พ., อัตราเงินเฟ้อในเดือน มี.ค. ลดลงเหลือ 2.2%YoY
- **ประเทศจีน:** ดัชนี PMI รวมในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้นเป็น 51.4, ดัชนี Caixin PMI ภาคการผลิตในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้นเป็น 51.2 ส่วนดัชนี Caixin PMI ภาคบริการในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้นเป็น 51.9
- **ประเทศญี่ปุ่น:** อัตราการว่างงานในเดือน ก.พ. ลดลงเหลือ 2.4%, ยอดค้าปลีกในเดือน ก.พ. เพิ่มขึ้น 1.4%YoY
- **ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 10.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน**

ประเทศสหรัฐฯ: S&P Global เปิดเผยว่าดัชนี PMI ภาคการผลิตในเดือน มี.ค. ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 50.2 จากระดับ 52.7 จุดในเดือน ก.พ., ดัชนี PMI ภาคบริการในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 54.4, ดัชนี PMI รวมในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 53.5, Automatic Data Processing Inc. เปิดเผยว่าภาคธุรกิจเอกชนในสหรัฐฯ เพิ่มการจ้างงาน 155,000 ตำแหน่งในเดือน มี.ค., สำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐฯ เปิดเผยว่าการขาดดุลการค้าในเดือน ก.พ. ลดลงเหลือ 122.7 พันล้านดอลลาร์

สหภาพยุโรป: EUROSTAT เปิดเผยว่าอัตราการว่างงานในยูโรโซนลดลงเหลือ 6.1% ในเดือน ก.พ. จาก 6.2% ในเดือน ม.ค., อัตราเงินเฟ้อในเดือน มี.ค. ลดลงเหลือ 2.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี

ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนเปิดเผยว่าดัชนี PMI รวมในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้นเป็น 51.4, S&P Global เปิดเผยว่าดัชนี Caixin PMI ภาคการผลิตในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้นเป็น 51.2 ส่วนดัชนี Caixin PMI ภาคบริการในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้นเป็น 51.9

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารเปิดเผยว่าอัตราการว่างงานในเดือน ก.พ. ลดลงเหลือ 2.4%, กระทรวงเศรษฐกิจการค้า และอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ายอดค้าปลีกในเดือน ก.พ. เพิ่มขึ้น 1.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 10.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) งวดส่งมอบเดือน พ.ค. ปิดตลาดเมื่อวันที่ 4 เม.ย. ที่ระดับ 61.99 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ลดลง 7.37 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 10.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์นั้นแตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า 3 ปี หลังจากจีนประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ ซึ่งยกระดับความตึงเครียดในสงครามการค้าระหว่างทั้งสองประเทศ และทำให้นักลงทุนประเมินว่ามีโอกาสมากขึ้นที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก ส่วนอีกปัจจัยที่กดดันราคาน้ำมันดิบคือการที่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันตัดสินใจเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (7-11 เมษายน 2568)

- **ประเทศสหรัฐฯ:** การเปิดเผยตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมเดือน มี.ค., จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน มี.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน มี.ค.
- **สหภาพยุโรป:** การเปิดเผยตัวเลขยอดขายปลีกเดือน ก.พ.
- **ประเทศจีน:** การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน มี.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน มี.ค.
- **ประเทศญี่ปุ่น:** การเปิดเผยตัวเลขดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือน ก.พ., บัญชีเดินสะพัดเดือน ก.พ., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน มี.ค.